



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	จำเอกชำนาญ ชูรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	จำเอกชำนาญ ชูรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	๑๓๖๘๖๗	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ	๑๓๒๒๖๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน “การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล โรงพยาบาลพัทลุง : กรณีศึกษา” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่”